

Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh miền Trung

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Đoàn đại biểu gồm 28 đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Trong chuyến đi này, đoàn được tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình trồng cây trà hoa vàng, cây gỗ sưa tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc); tham quan, học tập kinh



Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên, giao nhiệm vụ và chụp ảnh lưu niệm với đoàn.

nghiệm xây dựng nông thôn mới tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam); thăm và làm việc

với Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa

Thiên Huế, Quảng Nam...

ĐỖ NAM
(Ban Dân tộc tỉnh)

CHÍNH SÁCH VỚI CUỘC SỐNG

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019

1- Lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng: Theo đó, kể từ thời điểm này, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, cao hơn so với thời điểm hiện tại 100.000 đồng. Mức lương này được dùng để: Tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; Tính mức phí sinh hoạt, phí hoạt động; Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như trợ cấp, phụ cấp...

2- Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng 7,19%: Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng. Cụ thể, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với các đối tượng như: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng...

3- Dưới 15 tuổi vẫn được gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng: Thông tư 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, công dân từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự được gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng...

4- 3 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển, nội dung quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BNV. Cụ thể, 3 trường hợp này là:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học; Đã là cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được điều động, luân chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang, cơ yếu; tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp...; Là công chức cấp phòng trở lên, được tiếp nhận để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định, viên chức chỉ cần đạt từ 50 điểm trở lên với mỗi bài thi trong kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thì được coi là trúng tuyển (trước đây là 55 điểm).

MINH THÚY (K.T)